



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) ส่วนอำนวยการ โทร. ๐๓๖-๓๔๗-๔๙๙

ที่ ทส.๑๖๑๘.๑/๐๓๒๓๕ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอเชิญรับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ

เรียน ผู้อำนวยการส่วนวิชาการและกฎหมาย

ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าไม้

ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการป่าไม้

ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ลพบุรี

ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ชัยนาท

ด้วยสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) ได้รับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการตามหนังสือศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ ทส.๑๖๑๒.๑/๖๗๗ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอเชิญรับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ ดังนี้

๑. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๒ เครื่อง
๒. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๒ เครื่อง
๓. เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือชนิด LED สี จำนวน ๑ เครื่อง
๔. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OS) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย (ติดตั้งมาในเครื่องคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว) จำนวน ๔ ชุด
๕. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๒ เครื่อง

สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) ขอให้ส่วนและศูนย์ป่าไม้ที่ได้รับการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ดังกล่าว พร้อมนำเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดิมเพื่อนำไปให้ส่วนหรือศูนย์ที่ไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งานเป็นการบรรเทาปัญหา โดยขอให้มารับได้ที่ ฝ่ายแผนงาน ติดตามและประเมินผล ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นางสาวล่อง อุทัยวัฒนเดช)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)

การส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

ลำดับ	หน่วยงาน	รับมอบ	ส่งมอบ	จำนวน	หมายเหตุ
1	ส่วนอำนวยการ	เครื่องพิมพ์ Nootebook เครื่องสำรองไฟ	เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	1	สำหรับใช้ร่วมกันของทุกส่วน/ศูนย์ สำหรับการประชุม cf (ส่วนกลาง) ทดแทนเครื่องสำรองไฟตัวเก่าที่เสียไปของกล่องวงจรปิด
2	ส่วนจัดการป่าไม้	เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ(ใหม่)	เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	1	นำเครื่องเดิมมอบให้ส่วนวิชาการและกฎหมาย
3	ส่วนส่งเสริมการป่าไม้	เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	1	นำเครื่องเดิมปรับเปลี่ยนกับห้องประชุม
4	ส่วนวิชาการและกฎหมาย		เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	1	ไม่ต้องคืนเครื่องเนื่องจากไม่มีคอมพิวเตอร์
5	หน้าห้องผู้อำนวยการสำนัก	Nootebook		1	ไม่ต้องคืนเครื่องเนื่องจากไม่มีคอมพิวเตอร์
6	ศูนย์ป่าไม้สหบุรี	เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ(ใหม่)	เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	1	นำเครื่องเดิมมอบให้ศูนย์ชยันนาท
7	ศูนย์ป่าไม้ชยันนาท	เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ		1	ไม่ต้องคืนเครื่องเนื่องจากไม่มีคอมพิวเตอร์